

ลูกา 24:1-12

จิตวิญญาณป๊อป: มอบให้เพื่อบิน

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์ เคิร์กแลนด์ วอชิงตัน

20 เมษายน 2025 (อีสเตอร์)

เข้านี้ เราเริ่มซีรีส์ 5

สัปดาห์ที่จะช่วยให้เราค้นหากำลังใจทางจิตวิญญาณในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ซีรีส์นี้จะเน้นที่เพลงจากเพลงยอดนิยมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งมีข้อความที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ คุณอาจจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเล็กน้อย เราได้ผ่านซีรีส์ที่มีชื่อว่า “What Might Jesus Say To…” จากนั้นเราเติมช่องว่างในแต่ละสัปดาห์ด้วยบุคคลหรือกลุ่มที่มีชื่อเสียง เช่น บิล เกตส์ เดอะบีเทิลส์ เทย์เลอร์ สวิฟต์ และอื่นๆ

ซีรีส์ใหม่นี้มีลักษณะเหมือนกับ “What might Jesus Say Through…” และจบลงด้วย: The Rolling Stones, The Eagles, The Steve Miller Band, The Who… และวันนี้

เราเริ่มต้นด้วยเพลงจาก Pearl Jam วงดนตรีร็อกสุดโปรดจากซีแอตเทิล

สำหรับแฟนเพลงคันทรี่: ฉันขอโทษ... แต่ไม่จริง 😊 และคุณไม่ควรแปลกใจเลยใช้ไหม

วงดนตรีเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางดนตรีของฉันตลอดหลายทศวรรษ

และมีอิทธิพลต่อฉันและหล่อหลอมฉัน ฉันรับรองว่านี่จะเป็นข้อความอีสเตอร์

เพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณอาจสงสัยว่าคุณไปเจออะไรมาบ้างในวันนี้

ดังนั้น เมื่อมองเผินๆ ซีรีส์นี้อาจทำให้คุณสงสัยว่า “สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับศรัทธาของฉันอย่างไร”

และคำตอบก็คือ ทุกอย่าง วิสัยทัศน์ของเราที่ Rose Hill คือ “การนำผู้คนมาหาพระเยซู

ซึ่งเราใช้ชีวิต ทำงาน และเล่น” และนั่นเริ่มต้นจากตัวเราและการเป็นสาวกของเราเอง

เราต้องถูกนำทางไปหาพระเยซูในสถานที่เหล่านั้นเช่นกัน

เพราะเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

และแม้ว่าจะมีหลายสิ่งในโลกที่ทำลายศรัทธาของเราและไม่สามารถไถ่ถอนเพื่อเป็นกำลังใจในศรั

ทธาได้ แต่ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไถ่ถอนได้และสามารถให้กำลังใจเราได้ เช่น

เพลงทางโลกบางเพลง ภาพยนตร์หรือรายการทีวี การเดินร่ำ บทกวี ภาพวาด และอื่นๆ

และสิ่งเหล่านี้สามารถเปิดประตูสู่การสนทนากับผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณได้

แน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมด แต่แน่นอนว่ามีบางส่วน ดังนั้นเรามาเริ่มกันที่ลูกา 24:1-12

นี่คือพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคุณและฉันในเช้าวันอีสเตอร์นี้

เหตุการณ์ที่ศรัทธาของเรายึดโยงอยู่ . . .

(ภาพเทศนา) อธิษฐาน เราจะได้หวนคิดถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูในอีกไม่กี่นาที

มาเริ่มกันที่ประวัติของ Pearl Jam กันก่อน พวกเขาก่อตั้งวงในปี 1990 ที่ซีแอตเทิล ในช่วง

35 ปีที่ผ่านมา พวกเขาออกอัลบั้มสตูดิโอเต็มความยาว 12 อัลบั้ม และขายได้อย่างน้อย 85

ล้านชุดทั่วโลก อัลบั้มแรกของพวกเขา Ten ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 1991

และขายได้เกือบ 16 ล้านชุด 6 ปีครึ่งหลังจากนั้น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1998

พวกเขาออกอัลบั้มสตูดิโอชุดที่ 5 ชื่อว่า “Yield”

ฉันยังจำได้ว่าได้สำเนาในวันที่อัลบั้มออกวางจำหน่าย เกวนและฉันแต่งงานกันเมื่อ 5 เดือนก่อน จากนั้น 2 เดือนครึ่งหลังจากนั้น เราก็ย้ายไปโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เราเพิ่งแต่งงานกันใหม่ อยู่ต่างประเทศ และเพิ่งทิ้งครอบครัวไว้ที่ซีแอตเทิลไม่กี่วันก่อนคริสต์มาส เราไม่รู้ภาษาหรือวัฒนธรรมที่นั่นเลย... นอกจากเสื้อผ้าแล้ว เราก็ทิ้งข้าวของทั้งหมดไว้ที่นี่ รวมทั้งซีดีด้วย... และจำไว้ว่านี่เป็นช่วงก่อนที่ Spotify และ Amazon music จะออก... เราทิ้งสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์สีช็อกโกแลตของเราไว้ที่นี่... ทุกอย่าง! ดังนั้น มันจึงเป็นการผจญภัย แต่ก็ท้าทายเช่นกัน และเมื่อเพลง "Yield" ดังขึ้นหลังจากที่เรามาถึงที่นั่นได้ไม่กี่สัปดาห์ ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลย ห่างบ้านไป 11 เขตเวลา 27 ปีผ่านไป ฉันยังคงมีซีดีแผ่นนั้นและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีข้อความภาษาเกาหลีติดอยู่ซึ่งฉันยังคงอ่านไม่ออก

โดยรวมแล้ว ฉันพบว่ามันเป็นอัลบั้มที่ทำให้กำลังใจเสมอ แต่มีเพลงหนึ่งที่โดดเด่น โดยเฉพาะในแง่ของศรัทธาคริสเตียน เพลงนี้ชื่อว่า "Given to Fly" ฉันชอบเพลงนี้มาก เอ็ดดี้ เวดเดอร์ นักร้องนำและผู้เขียนเนื้อเพลงสำหรับเพลงนี้ (เช่นเดียวกับเพลงส่วนใหญ่ของพวกเขา) ไม่ใช่คริสเตียนเท่าที่คนทั่วไปรู้จัก แต่คุณอาจทำซีรี่ย์ 10 สัปดาห์เกี่ยวกับพระกิตติคุณตามเพิร์ลแฉมได้ เพราะมีเนื้อหามากมายที่สอดคล้องกับศรัทธาของเรา มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์มากมาย เช่น บาป ความรอด การให้อภัย และอื่นๆ

แต่เท่าที่ฉันทราบ

เจตนาของเขาในเพลงนี้ไม่ใช่เพื่อสื่อถึงความเชื่อของคริสเตียนหรือเทววิทยาหรือการเปรียบเทียบชีวิตของพระเยซูคริสต์ แต่พระเจ้าทรงทำการในลักษณะลึกลับและคาดไม่ถึงตลอดเวลา สาธุ? เราสามารถเริ่มด้วยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู: ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น! ผู้หญิงเหล่านั้นไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน พวกเขาไปที่หลุมฝังศพเพื่อดูแลร่างตามธรรมเนียมของพวกเขา นอกจากนี้: หากพระเจ้าสามารถใช้ไม้กางเขน ซึ่งเป็นเครื่องมือลงโทษประหารชีวิตที่รัฐบาลโรมันเลือกใช้... หากพระเจ้าสามารถใช้สิ่งนั้นเพื่อรักษาเราทางจิตวิญญาณ และนำเราเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของเรา แน่แน่นอนว่าพระเจ้าสามารถใช้สิ่งที่ไม่ร้ายแรงนัก เช่น เพลงซร้าวาส เพื่อสัมผัสเราทางจิตวิญญาณได้เช่นกัน

ดังนั้น ขอให้ฉันอ่านเนื้อเพลง โดยขาลงในครึ่งหลังของเพลงเพื่อถึงความเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ ในภาษาเชิงกวี ครั้งแรกบอกเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังดิ้นรนในชีวิต ไม่สามารถไปสู่ที่ที่เขาต้องการได้ ดังนั้นเขาจึงมุ่งหน้าไปในทิศทางใหม่และลงเอยด้วยประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่าง: เขาสามารถติดตามได้ ติดตามได้ แต่เขาติดตามไม่ได้ ช่วงเวลาเลวร้าย ไม่มีอะไรช่วยเขาได้ อยู่คนเดียวในทางเดิน คอยอยู่ข้างนอก พระองค์ลุกขึ้นจากที่นั่น รุ่งไปหลายร้อยไมล์ พระองค์ไปถึงมหาสมุทร มีคลื่นลอยอยู่บนต้นไม้มืดพลังขึ้น ทรงคุกเข่าลง คลื่นซัดเข้าใส่ซากกรรไกรราวกับกำปั้น ทรงส่งปีกให้พระองค์ "เฮ้ ดูฉันตอนนี้สิ" ทรงกางแขนออกกว้างโดยให้ทะเลเป็นพื้น... โอ้ พลัง โอ้... พระองค์... บิน... อย่างสมบูรณ์

จากนั้น เราจะมาถึงส่วนนี้ในครึ่งหลังของเพลง:

"พระองค์ลอยกลับลงมาเพราะพระองค์ต้องการแบ่งปัน
กฤษฎาของพระองค์ที่ไขกฤษฎาไขโซ่ที่พระองค์เห็นอยู่ทุกหนทุกแห่ง" พระเยซูไม่ได้ "ลอยกลับลงมา"

แต่พระองค์ก้าวออกจากความเป็นนิรันดร์มาสร้างมนุษย์ (นั่นคือสิ่งที่เราเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาส และที่จริงแล้ว เพลงแรกของเราในเช้านี้เริ่มต้นด้วยเช่นกัน)

และพระองค์คือกษัตริย์แห่งกษัตริย์และผู้ก่อกำเนิดเราไว้ โรม 8:2 กล่าวว่า

“เพราะว่าธรรมชาติของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ทรงปลดปล่อยท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์จากธรรมชาติของความบาปและความตาย” (โรม 8:2) ในยอห์น 8:36 พระเยซูเองตรัส (ถึงพระองค์เอง) ว่า “ใครที่พระบุตรทรงปลดปล่อยก็เป็นผู้ปลดปล่อยอย่างแท้จริง”

ในมือบิชอปมือสุดท้ายของพระเยซู พระองค์ทรงรับขนมปังและถ้วยไวน์

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอลสำหรับชาวอิสราเอลเมื่อพวกเขาหนีจากโชครวนของการเป็นทาสในอียิปต์ และพระเยซูทรงรับสัญลักษณ์แห่งอิสราเอลที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,600 ปีเหล่านี้

และตรัสบางอย่างที่ไม่มีใครเคยพูดมาก่อน นั่นคือ

ขนมปังและไวน์เป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ในตอนนี้ –

พระวรกายของพระองค์ที่หักและพระโลหิตของพระองค์ที่ถูกหลั่งออก กล่าวอีกนัยหนึ่ง

พระองค์คือผู้ที่ประทานอิสราเอลแก่เรา

พระองค์คือกษัตริย์แห่งโชครวนของความบาปที่อยู่ทุกหนทุกแห่ง

ดำเนินต่อไป: แต่ก่อนอื่นพระองค์ถูกปลดเปลื้องผ้า แล้วพระองค์ก็ถูกแทง โดยคนไร้หน้า...

บรรทัดนั้นยังคงดำเนินต่อไป แต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้น:

นอกเหนือจากคำสารภาพความเชื่อของอัครสาวก

นี่คือบทสรุปที่กระชับของเรื่องราวในพระกิตติคุณเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเท่าที่คุณจะพบได้ แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นก็ตาม ยอห์น 19:23

“เมื่อพวกเขาทรมานตรึงพระองค์บนไม้กางเขน พวกเขา ก็เอาฉลองพระองค์ไป” ยอห์น 19:34

“...ทหารคนหนึ่งแทงซี่ข้างของพระเยซูด้วยหอก...” ทหารยามไม่มีใครระบุชื่อ

(เราอาจเรียกพวกเขาว่า “ไร้หน้า”) พวกเขาเอาฉลองพระองค์ไป ตรึงพระองค์บนไม้กางเขน

แทงหอกเข้าซี่ข้างของพระองค์ นั่นเป็นการเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ได้ง่ายทีเดียว ถ้าคุณถามฉัน

จากนั้นก็มาถึงจุดสำคัญในตอนท้ายของบรรทัดสุดท้าย: แต่ก่อนอื่นเขาถูกปลดเปลื้องผ้า

แล้วเขาก็ถูกแทง โดยคนไร้หน้า เขาก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ เขายังคงยืนหยัดอยู่ได้!

นี่คือข้อความที่หลมฝังศพที่ว่างเปล่าสำหรับผู้หญิงที่ไปที่นั่นโดยหวังว่าจะดูแลร่างกายหลังความต

าย: “ทำไมท่านจึงแสวงหาคนเป็นในท่ามกลางคนตาย พระองค์ไม่อยู่ที่นี้

พระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว!” (ลูกา 24:5b-6a) “พระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว!”

นี่คือเหตุผลที่ชาวประเสริฐไม่ได้เลือนหายไป นี่คือเหตุผลที่ศาสนาคริสต์และคริสตจักรทั่วโลกมีอยู่

นี่คือเหตุผลที่เราเป็นคริสตจักรที่นี่ที่โรสฮิลล์ นี่คือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่ในวันนี้

บางทีคุณอาจมาที่นี่เพราะได้ยินว่ามีการพูดถึง Pearl Jam หรือคุณมีลูกเล็กๆ

และพวกเขาอยากไล่ไอส์เตอร์! 😊

แต่การไล่ไอส์เตอร์จะไม่อยู่ในกำหนดการหากพระเยซูไม่ฟื้นคืนพระชนม์! เราไม่ได้พูดถึง "Given to Fly"

และความเชื่อมโยงกับพระเยซูหากสาวกกลุ่มแรกไม่ประกาศด้วยพลังทั้งหมดว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขนเพื่อบาปของเรา และฟื้นคืนพระชนม์จากความตายเพื่อให้เรามีความหวังในความเป็นนิรันดร์

พระคัมภีร์บอกเราว่าในช่วงวันแรกๆ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

ผู้ติดตามพระเยซูได้ซ่อนตัวและขดตัวอยู่

ความฝันของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าพระเมสสิยาห์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรันพึงทลายลง

และเนื่องจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์

พวกเขาจึงเกือบจะกลัวต่อชีวิตของตนเองอย่างแน่นอน

(นั่นเป็นสาเหตุที่เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซู แม้ว่าพระเยซูจะอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี) แต่พวกเขาก็เปิดเผยตัวเองเมื่อผู้หญิงมาหาพวกเขา (ผู้หญิงเป็นคนแรกที่ประกาศเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์!) โดยบอกข่าวที่ว่าพระเยซูยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาไปตรวจสอบหลุมฝังศพด้วยตนเอง (เปโตรในลูกา เปโตรและสาวกอีกคนในบ้านที่กของยอห์น) จากนั้นก็ประกาศอย่างกล้าหาญตลอดทางไปยังหลุมฝังศพของตนเองว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์แล้ว ว...ว่าพระองค์ยังคงยืนหยัดอยู่ พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว! พวกเขาเชื่อเรื่องนี้จนถึงขั้นเสียชีวิตเพราะข่าวสารนี้ ผู้คนจะไม่ตายเพื่อข่าวที่พวกเขาถือว่าเป็นเท็จ หากการฟื้นคืนพระชนม์เป็นข่าวปลอม ใครบางคนคงสารภาพไปแล้ว

กลับไปเพลง จบลงด้วยสิ่งนี้: และพระองค์ยังคงมอบความรักของพระองค์ พระองค์เพียงแค่นั้นไป ความรักที่พระองค์รับคือความรักที่ได้รับการช่วยให้รอด และบางครั้งก็เห็นจุดแปลกๆ บนท้องฟ้า มนุษย์ที่ได้รับมอบเพื่อบิน...สูง...บิน โอ้ โอ้ สูง...บิน โอ้ โอ้ พระองค์กำลังบิน โอ้ โอ้... ส่วนที่บอกว่า "จุดแปลกๆ บนท้องฟ้า มนุษย์ที่ได้รับมอบเพื่อบิน" ฟังดูคล้ายกับการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู: การเสด็จกลับไปสู่ความเป็นนิรันดร์กับพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์ 40 วันหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ แต่ข้อความที่บอกว่าพระองค์ยังคงมอบความรักของพระองค์ให้ไปและ "ความรักที่พระองค์รับคือความรักที่ได้รับการช่วยให้รอด" นั้นสอดคล้องกับพระคุณของพระเจ้าที่ไม่สมควรได้รับและไม่สมควรได้รับ ซึ่งพระองค์รักเรา พระเยซูทรงสละชีวิตของพระองค์อย่างเต็มใจ เป็นการแสดงความรักขั้นสูงสุด และแล้วผู้ที่รักพระองค์ตอบ... ผู้ที่ "ได้รับ" ความรัก ... ที่วางใจในพระองค์ ไว้วางใจในพระองค์ และแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูทำ คนเหล่านั้นได้รับความรอด

พระคัมภีร์บอกเราเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า: "เพราะว่าพระเจ้าทรงรัก "โลกนี้พระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" (พระเยซู ยอห์น 3:16) เอเฟซัส 2:8-9: "เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ และสิ่งนี้ไม่ใช่การกระทำของท่านเอง เป็นของขวัญจากพระเจ้า..." (เอเฟซัส 2:8-9) มันไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถซื้อหรือหาได้ ยอดขายอัลบั้ม 85 ล้านชุด การบริหารธุรกิจของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ปริญญาตรี ปฏิบัติตามป้าย "ให้ทาง" เมื่อรถอื่นมีสิทธิ์... การหยุดรถที่ป้ายหยุด... สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดี... แต่ไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจไปสู่การได้รับความรอด ของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์เป็นเพียงของขวัญ เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำด้วยพระกรุณาผ่านทางพระเยซู

ตอนนี้ แห่สงกำลังใจอันดับแรกของเราในฐานะสาวกของพระเยซูคือพระคัมภีร์ ฉันไม่อยากให้คุณคิดว่าเพลงแบบนี้อยู่เหนือพระคัมภีร์ มันไม่ใช่ พระคัมภีร์เป็นแห่สงกำลังใจอันดับแรกของเราในศรัทธา และอันดับสองคือกำลังใจจากผู้อื่น ซึ่งเราเรียกว่าคริสตจักร ดังนั้น เราต้องการพระวจนะของพระเจ้า และเราต้องการผู้คนของพระเจ้าในชีวิตของเราเพื่อดำเนินไปบนเส้นทางแห่งศรัทธา Dietrich Bonhoeffer ศิษยาภิบาลและนักเทววิทยาชาวเยอรมันถูกขังเดี่ยว โดยพวกนาซีซึ่งถูกประหารชีวิตเพียงไม่กี่วันก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยกล่าวไว้ว่า "ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคริสเตียนที่โดดเดี่ยว" (Dietrich Bonhoeffer) เขาว่าเราต้องการกันและกัน

แต่เราก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกของคริสเตียน เราไม่ได้มารวมตัวกันที่นี่ในวันอื่นๆ ของสัปดาห์และเพียงแค่ออกไปเที่ยวเล่น เราใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ที่จริงแล้ว พระเยซูทรงส่งเราออกไปสู่โลกที่เราอยู่เพื่อแสดงอาณาจักรของพระเจ้า และในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น มีเพลงที่ไม่ใช่คริสเตียน (และเพลงอื่นๆ แน่นอน) แต่แม้แต่เพลงแบบนี้ก็สามารถให้กำลังใจเราในศรัทธาได้ ดังนั้น ฉันจึงอยากเปิดวิดีโอของเพลงนี้ให้คุณฟัง ซึ่งเป็นการบันทึกจากการซ้อม ปกติแล้วเพลงนี้จะมีคำหยาบคายอยู่หนึ่งคำ แต่การแสดงเพลงนี้นั้นชัดเจน นี่คือเพลง "Given to Fly" พร้อมเนื้อเพลงที่เพิ่มเข้ามาในวิดีโอนี้ ขอขอบคุณ Charlotte และ Lily Moskowitz เพื่อนของลูกสาวของฉัน: <https://www.youtube.com/watch?v=2SHHwmcAWZE>

คุณจะได้ยินว่าเพลงนี้มีเนื้อหาที่ไพเราะและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งช่วยเติมความหวังให้กับข้อความแห่งการได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อเพราะและผ่านทางความรัก บุคคลนั้นมีชื่อ และพระนามของเขาคือพระเยซู การช่วยกู้ผ่านความรักนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงทำตั้งแต่การประสูติจนถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเฉลิมฉลองกันในทุกวันนี้ พระเยซูคือกุญแจที่ไขโซ่ตรวนของความบาปที่ยึดเราไว้และแยกเราจากพระเจ้า พระองค์ยังคงมอบความรักของพระองค์ให้ผู้อื่น เพราะพระองค์ยังคงยืนอยู่...พระองค์ได้รับมอบเพื่อบิน...พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว! เป็นข้อความอันน่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับความหวัง อิสราเอล และชีวิตนิรันดร์ ซึ่งไม่ได้หยั่งรากในบทเพลง แต่หยั่งรากในบุคคลในประวัติศาสตร์และบุคคลจริงของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่การประสูติจนถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ และความรักแห่งความรอดและความมั่นใจที่จะมีชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นของคุณเมื่อคุณพูดว่า "ใช่" ต่อพระองค์และรักพระองค์ตอบ

หากคุณยังไม่ได้พูดว่า "ใช่" ต่อพระเยซู ก็ไม่มีเวลาใดดีไปกว่าปัจจุบัน ความรักของพระองค์ที่ช่วยให้รอดยังคงมอบให้ และพระองค์มอบความรักนั้นให้กับคุณ คุณสามารถรักพระองค์ตอบเพื่อให้พระองค์ได้รับความรักของคุณ และคุณจะได้รับความรักในวันอาทิตย์อีสเตอร์ของปี 2025 เป็นวันที่ดีจริงๆ ที่จะพูดว่า "ใช่" ต่อความรักที่ปลดปล่อยและช่วยให้รอดที่พระเยซูมอบให้

สำหรับพวกคุณที่พูดว่า "ใช่" แล้ว ขอให้เรติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิด รักพระองค์ต่อไป และรักผู้อื่นต่อไปเช่นกัน ตำนานชีวิตเหมือนพระเยซูต่อไปทุกที่ที่คุณอยู่ ด้วยความรัก ความยินดี ความสงบ ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง เราไม่สมบูรณ์แบบ แต่เราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายแห่งชีวิตของเรา อ่านพระวาจาของพระองค์ต่อไป รับกำลังใจจากคริสตจักรต่อไป และให้กำลังใจผู้อื่นในคริสตจักรต่อไป แต่บางทีพระเจ้าอาจจะทำให้คุณประหลาดใจด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจในศรัทธาของคุณผ่านบทเพลงเช่นนี้ เช่นเดียวกับผู้หญิงที่ไปที่หลุมฝังศพที่ประหลาดใจเมื่อรู้ว่า: พระองค์ยังคงยืนอยู่! ศิษยาภิบาล: พระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว! ชุมชน: พระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้วจริงๆ!

มาอธิษฐานกันเถอะ...อาเมน